



# สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094



## ปีพระสงฆ์



### พระสงฆ์เป็น :

- ความรักแห่งดวงพระทัยของพระเยซูเจ้า
- มิตรของพระคริสตเจ้า
- ซึ่งพระองค์ทรงเรียกทรงเลือกและส่งออกไป

# 2010

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2010 ปีที่ 44 ฉบับที่ 2401

### วาติกันที่ 4 เทศกาลธรรมดา ปี C

พระวาจา (ลก 4:21-30)

เวลานั้น พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า

“ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้ เป็นความจริงแล้ว” ทุกคนสรรเสริญพระองค์ และต่างประหลาดใจในถ้อยคำน่าฟังที่ พระองค์ตรัส

เขากล่าวกันว่า “นี่เป็นลูกของโยเซฟมิใช่หรือ” พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านคงจะกล่าวคำฟังเพี้ยนแก่เราเป็นแน่” “หมอเอ๊ย จงรักษาตนเองเถิด สิ่งที่เราได้ยินว่าเกิดขึ้นที่เมืองคาเปอร์นาอูมนั้น ท่านจงทำที่นี้ในบ้านเมืองของท่านด้วยเถิด” แล้วพระองค์ยังทรงเสริมอีกว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตน”

คุณเจี๊ยว - คุณผ่องศรี จิรวัดณาพันธ์  
สร้างอุทิศแด่ โทมัส เซงกัวย์ หมั่นมาก  
มอริกา บัวด้วง หมั่นมาก

เราบอกความจริงอีกว่าในสมัยประกาศกเอลียาห์ เมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลาสามปีหกเดือน และเกิดความอดอยากครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดิน มีหญิงม่ายหลายคนในอิสราเอล แต่พระเจ้ามิได้ทรงส่งประกาศกเอลียาห์ไปหาหญิงม่ายเหล่านี้ นอกจากหญิงม่ายที่เมืองศารเพทในเขตเมืองไซดอน ในสมัยประกาศกเอลียาห์ มีคนโรคเรื้อนหลายคนในอิสราเอล แต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายจากโรค นอกจากนาอามานชาวซีเรียเท่านั้น"

เมื่อคนที่อยู่ในสาธาธรรมได้ยืนเช่นนี้ ทุกคนโกรธเคืองยิ่งนัก จึงลุกขึ้นขับไล่พระองค์ออกไปจากเมือง นำไปที่หน้าผาของเนินเขาที่เมืองคังอยู่ ตั้งใจจะผลักพระองค์ลงไป แต่พระองค์ทรงดำเนินฝ่ากลุ่มคนเหล่านั้น แล้วเสด็จจากไป



<b>หัวข้อ</b>	พระเยซูเจ้าทรงประกาศข่าวดีแห่งความรอดแก่ประชากรของพระองค์
<b>ธรรมล้ำลึก</b>	พระเยซูเจ้าทรงเป็นประกาศกของพระบิดา
<b>ท่าที่</b>	ความตระหนักในภารกิจการเป็นประกาศก
<b>การดำเนินชีวิต</b>	เราจะประกาศพระคริสตเจ้าด้วยวาจา และการเป็นพยานด้วยชีวิตที่สอดคล้องกัน

**บทอ่านที่หนึ่ง** : - ยรม 1:4-5, 17-19

พระเจ้าทรงเลือกประกาศกเยเรมีย์ ก่อนที่ท่านจะปฏิสนธิในครรภ์มารดา พระองค์ทรงเลือกท่านให้เป็นประกาศกของพระองค์

**บทอ่านที่สอง** : - 1 คร 12:31 - 13:13

ความรักจะทำให้เราดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างดี ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง ความรักไม่มีสิ้นสุด

**พระวรสาร** : - ลก 4:21-30

พระเยซูเจ้าทรงประกาศข่าวดีให้กับทุกคน ทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ พระองค์ทรงช่วยทุกคนให้รอดพ้น

## - - จากพระวาจาชีวิต - -



ชาวนาซาเร็ธรับรู้และประหลาดใจใน “ถ้อยคำน่าฟัง” ที่พระองค์ตรัส และพากันสรรเสริญพระองค์ แต่...บางคนตั้งคำถามว่า “นี่เป็นลูกของโยเซฟมิใช่หรือ”

พวกเขา “ทึ่ง” ใน “ถ้อยคำน่าฟัง” ของพระองค์ ทั้งๆ ที่รู้ว่าพระองค์ไม่ได้มีการศึกษาสูงแต่ประการใด เพราะเป็นเพียง “ลูกของโยเซฟ” ช่างไม้จ๋าๆ คนหนึ่งเท่านั้น กระนั้นก็ตาม พวกเขายัง “สรรเสริญ” พระองค์ เพราะพวกเขา “ยอมรับ” ว่า “ถ้อยคำน่าฟัง” เหล่านั้นไม่ได้มาจากการศึกษาเล่าเรียน แต่มาจาก “พระเจ้า” โดยตรง ในเวลาเดียวกัน บางคน “ไม่ยอมรับ” และ “ไม่เชื่อ” สาเหตุคือพวกเขา รู้ต้นกำเนิดของพระองค์ดี พวกเขา “ไม่เชื่อ” เพราะยอมรับไม่ได้ว่า “ถ้อยคำน่าฟัง” เช่นนี้จะออกมาจากตระกูลจ๋าๆ อย่างนี้

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตน” ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุ 2 ประการด้วยกันคือ

ประการแรก พวกเขา รู้จักต้นกำเนิดของประกาศกดี พวกเขา รู้ว่าท่านเกิดจากตระกูลใด ประกอบอาชีพอะไร มีฐานะอย่างไร มีการศึกษามากน้อยเพียงใด เมื่อรู้จักดี ผลที่ตามมาคือ “ไม่ยอมรับ”

ประการที่สองเกิดจากความ “อิจฉา” พวกเขาไม่อยากเห็นคนบ้านเดียวกันดีกว่า เดี๋ยวดี และดังกว่า เมื่อพวกเขามีอคติและไม่ยอมรับคนบ้านเดียวกันเช่นนี้ พระองค์จึงปฏิเสธที่จะทำอัศจรรย์รักษาพวกเขา พระองค์ยังเสริมอีกว่า “เราบอกความจริงอีกว่าในสมัยประกาศกเอลียาห์ เมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลาสามปีหกเดือน และเกิดความอดอยากครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดิน มีหญิงม่ายหลายคนในอิสราเอล แต่พระเจ้ามิได้ทรงส่งประกาศกเอลียาห์ไปหาหญิงม่ายเหล่านี้ นอกจากหญิงม่ายที่เมืองศาราเฟทในเขตเมืองไซดอน” เมืองศาราเฟทตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เกือบกึ่งกลางระหว่างเมืองไทระและไซดอน เป็นดินแดนของชาวฟินิเชียอันเป็นที่กำเนิดของพระบาอัล เท่ากับว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญแก่ “คนต่างชาติ” หรือ “คนต่างศาสนา” มาก

พระองค์ยังตรัสอีกว่า “ในสมัยประกาศกเอลีซา มีคนโรคเรื้อนหลายคนในอิสราเอล แต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายจากโรค นอกจากนาอามานชาวซีเรียเท่านั้น” นาอามานไม่ได้เป็นเพียงคนต่างชาติ

เท่านั้น แต่ยังเป็นถึงผู้บัญชาการกองทัพซีเรียซึ่งเป็นศัตรูตัวสำคัญของชาวยิวอีกด้วย **“ทุกคนโกรธเคืองยิ่งนัก”** พวกเขาโกรธ ลุกฮือ และหมายมั่นจะกำจัดพระองค์ให้ได้

สาเหตุอาจเกิดจากพวกเขาจับไม่ได้ ที่พระองค์ทรงเปรียบพระองค์เองกับประกาศกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดดังเช่นเอลียาห์ ทั้งๆ ที่พระองค์เป็นเพียงลูกช่างไม้จั่นคนหนึ่ง

สาเหตุอีกประการหนึ่งอาจเป็นเพราะ พวกเขาจับไม่ได้ที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับบรรพบุรุษของตนในยุคสมัยของประกาศกเอลียาห์ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของกษัตริย์อาหับ อันเป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวยิว เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาทำบาปหนักและห่างเหินจากพระเจ้ามากที่สุด กษัตริย์อาหับ **“ทรงอภิเษกสมรสกับเยเซเบล ราชธิดาของกษัตริย์เอทหมาอัลแห่งไซดอน”** (1 พกษ 16:31) พระมเหสีเยเซเบลได้ชักนำการนับถือพระบาอัลเข้ามาในแผ่นดินอิสราเอล พร้อมกับสั่งกำจัดบรรดาผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า แม้แต่กษัตริย์อาหับก็หันไปนมัสการพระบาอัล ซึ่งถือเป็นการ **“ทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ มากกว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆ ทุกองค์”** (1 พกษ 16:30)

ส่วนสาเหตุสุดท้ายที่น่าจะสำคัญที่สุดก็คือ ชาวยิวถือว่าตนเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร พวกเขาจึง **“ดูหมิ่น”** คนต่างชาติ พวกเขาเชื่อว่า **“พระเจ้าทรงสร้างคนต่างชาติขึ้นมาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับไฟนรก”** แต่พระเยซูเจ้าทรงสอนราวกับว่า **“พระเจ้าทรงโปรดปรานคนต่างชาติ”** เป็นพิเศษ

นี่คือ **“รุ่งอรุณ”** ของข่าวดีที่นำความรอดมาสู่ **“นานาชาติ”** ชนิดที่ชาวยิวไม่เคยคาดฝันมาก่อน และไม่มีวันที่จะยอมรับได้



## -- ข้อตั้งใจ --

1. ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องเสมอ
2. ข้าพเจ้าจะประกาศข่าวดีของพระเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างดี
3. ทุกวัน ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับความรักและพระเมตตาของพระองค์

### ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2010

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	พ่อสุพจน์	คามือเนียน	คุณทรงศรี - คุณวันทิษา	คุณชวลิต	คุณมาลี
09.00 น.	พ่ออัครวิทย์	เยาวชน	เยาวชน - เยาวชน	เยาวชน	เยาวชน
19.00 น.	พ่อพลอด	นาชนวีร์	คุณพรเลิศ - คุณอุมาพร	คุณบังอร	คุณอุษาทิพย์



## ข้อพิพาทในพระอบด์

เวโรนิกา

ก่อนหน้าที่จะถึงกับจะเสียความเชื่อในพระเจ้า เนื่องจากรู้สึกว่าการทำดีไม่เห็นได้ผลเลย จนฉันไม่อยากทำความดีต่อไปแล้ว ฉันไม่อยากศรัทธาในพระเจ้าแล้ว ฉันต่อว่าพระเจ้า ทำไม...ลูกไม่ดีพอหรือ พระองค์ถึงไม่ประทานสิ่งดีๆ ให้กับลูกบ้างเลย ลูกเจอแต่เรื่องเลวร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า ลูกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้คนอื่นฟัง แต่เขาก็ไม่เข้าใจความรู้สึกเล็กๆ ของลูกดีพอ จนลูกรู้สึกท้อจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว แต่ใจความที่ก็ยังมีความหวังนิดๆ ว่า พระองค์จะช่วยลูกบ้าง ลูกสับสนว่าลูกจะทำความดีต่อไปไหม และสับสนหลายๆ เรื่อง จากตอนที่สวดขอ ก็เริ่มต่อต้านไม่เอาแล้ว ไม่อยากสวด ไม่อยากทำดีอะไรทั้งนั้น ไม่อยากไปวัด แต่เนื่องจากโดนผู้ปกครองบังคับ ฉันก็ไปแต่จิตใจฉันมันล่องลอย และบางทีก็ต่อต้านในสิ่งที่พ่อเทศน์ จนฉันรู้สึกว่าจะไม่อยากทนกับสิ่งที่ฉันเจอต่อไปแล้ว และได้พูดกับครอบครัวอย่างจริงจังว่า ฉันจะออกจากงาน และขอพัก 1 ปีก่อนที่จะหางานใหม่ทำ ฉันอยากไปเที่ยวหาเพื่อนหาญาติที่ต่างจังหวัด ฉันกับเพื่อนที่ยังหางานทำไม่ได้เราจะขึ้นล่องลอยกัน หรืออาจจะไปบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือสถานรับเลี้ยงหมาแมวจรจัด หรืออาจจะหางานทำที่ต่างจังหวัดเลย ลูกอยากอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าของลูก

แต่ลูกก็ยังหาวิธีสงบใจตัวเองอย่างอื่น โดยการหยิบเขียนชื่อพระวาจามาอ่าน พอไม่เข้าใจว่า พระองค์ต้องการบอกอะไรกับลูก ลูกก็ไปเปิดอ่านที่หนังสือพระคัมภีร์ต่อ และอ่านหนังสือต่างๆ ไปที่ไหน่คิดถึง ให้เรากล้ามองตัวเองว่า เรายังโศกคิดว่าใครๆ อีกหลายคนนะ

และพระองค์ก็เริ่มให้เหตุการณ์ได้คลี่คลาย พระองค์รับฟังในสิ่งที่ลูกทูลขอ มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ และลูกตื่นเต้นใจมาก แล้วเมื่อมองย้อนกลับไป พระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งลูกเลย พระองค์ทรงช่วยลูกเสมอ มันอาจจะช้าไม่ทันใจเราเท่าไรเอง หรืออาจเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม พระองค์ก็เลยไม่ตามใจ ลูกขอบคุณพระองค์ที่ให้ลูกได้มาเป็นลูกของพระองค์ ลูกจะไม่สูญเสียความเชื่อ ลูกจะวางใจในพระองค์ ขอพระองค์ได้อยู่เคียงข้างลูกเสมอ ถึงลูกไม่มีใคร ลูกขอมีพระองค์

<b>ประกาศ</b>	<b>สรุปข่าว</b>
---------------	-----------------

### » ข่าวมรณะ

ซิสเตอร์มารีอา เทเรซา แห่งนักบุญโยเซฟ (กิมีไล้ วันมีเงิน) พระได้รับไปเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2010 ด้วยโรคชรา รวมอายุได้ 88 ปี

ซิสเตอร์ปฏิญาณตัวเป็นนักบวชคณะกลาริส กาปูชิน 67 ปี เป็นซิสเตอร์ชาวไทยคนที่ 4 ของคณะในประเทศไทย มีความศรัทธาในพระเจ้า และซื่อสัตย์ในกระแสเรียกของตน

คณะซิสเตอร์ได้นำศพของท่านตั้งสวดที่อารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2010 เวลา 10.00 น. มีพิธีมิสซาปลงศพที่อาราม และเคลื่อนศพไปฝัง ณ ตูสนามของวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ขอคำภาวนาให้กับ ซิสเตอร์มารีอา เทเรซา แห่งนักบุญโยเซฟ (กิมีไล้ วันมีเงิน) ผู้ที่ได้ออกจากไป

คณะซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปิณฑุกฤษณ์ บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง สภาวัด และเยาวชนวัดนักบุญโยเซฟ ที่น้อมสวดบวชทุกท่าน รวมทั้งเด็กนักเรียนประจำของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ที่ได้มาช่วยคณะในการจัดพิธีสวดอุทิศ และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณปลงศพแก่ ซิสเตอร์มารีอา เทเรซา แห่งนักบุญโยเซฟ (กิมีไล้ วันมีเงิน) ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 ถึง วันจันทร์ที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา ทางคณะได้รับไว้ด้วยใจกตัญญูรู้คุณและขอร่วมเป็นหนึ่งในเดียวกับท่านในคำภาวนาเสมอ ขอพระเยซูเจ้าทรงตอบแทนท่านโดยประทานสิ่งที่ท่านต้องการ

### » สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก

คุณพ่ออธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครูโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง มีความยินดีขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ณ โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2010 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 18.00 น. (งคมิสซาเย็นที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง)

### » พิธีบวชเป็นพระสงฆ์

คณะนักบวชชายและหญิงแห่งประเทศไทย และ ครอบครัวโรจนสุทัศน์กุล มีความยินดีขอเรียนเชิญท่าน ร่วมในพิธีบวชพระสงฆ์ ของ สังฆานุกรกาเบรียล มณฑล โรจนสุทัศน์กุล โดย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง วันเสาร์ที่ 30 มกราคม ค.ศ. 2010 เวลา 10.00 น. (งคมิสซาเย็นที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง)

## » งดกิจกรรมวันเสาร์

เนื่องจากวันเสาร์ที่ 30 มกราคม ค.ศ. 2010 มีพิธีบวชพระสงฆ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ทางวัดจึงงดกิจกรรมเยาวชนวันเสาร์หนึ่งอาทิตย์

## » เชิญทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเฮติ

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2010 ทางวัดจะเก็บอุทานอีกครั้งหนึ่ง ตามที่ได้ทำในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม ขอให้พี่น้องได้มีใจกว้างในการช่วยผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ และสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ประเมินค่าไม่ได้ และคนจำนวนไม่น้อยบาดเจ็บ ถ้าเป็นเราเองที่ประสบภัยธรรมชาติเช่นนั้น เราจะหวังให้คนอื่น ๆ ช่วยเราอย่างไร? "สิ่งใดที่ท่านทำกับเขา ท่านได้ทำกับพระเยซูเจ้าเอง"

## » ประกาศศีลสมรส

นายโยเซฟ ด้ญูธนะ ทีปจารย์ บุตรของ นายโยเซฟ วิชาญ และ นางเทเรซา ศรีไพร ทีปจารย์ (สมาชิกกลุ่ม 5) จะเข้าพิธีสมรส กับ นางสาวฉวี ตั้งสุทธิมงคล ธิดาของ นายพิชัย และ นางสมใจ ตั้งสุทธิมงคล (ชาวกรุงเทพฯ) ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 เวลา 15.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ทางวัดขอแสดงความยินดีและร่วมใจภาวนาให้ พี่น้องท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวางสำหรับคู่สมรสนี้ ต้องแจ้งให้คุณพ่อเจ้าวัดหรือพระสังฆราชทราบโดยด่วนก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสมรส

## » ระลึกถึงนักบุญบลาสีโอ (เสกตอ)

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมฉลองนักบุญบลาสีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น.

## » วันศุกร์คืนเดือน - ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 เป็นวันศุกร์คืนเดือน ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. และขอเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เวลา 16.00 น. (สี่โมงเย็น)

## » วันผู้ป่วยสากล

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จะมีการโปรดศีลเจิมให้แก่ผู้ป่วยและผู้อาวุโส

ขอให้ญาติพี่น้องได้นำผู้ป่วยและผู้อาวุโสมาร่วมในพิธี ผู้ป่วยและผู้อาวุโสท่านใดไม่สามารถมาร่วมพิธีได้ ขอให้ญาติได้แจ้งที่หัวหน้ากลุ่มหรือทางวัด เพื่อคุณพ่อจะได้ไปโปรดศีลเจิมให้ที่บ้าน



# ปฏิทินมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	กุมภาพันธ์ 2010 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 31 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ มอนิกา กิมวา ทรัพย์เย็น สุขสำราญ สัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ สวัสดิ์ - อัญญา กิมซุน โรจนวงศ์	คุณสมปอง วัด คุณศรีวิรัตน์
จันทร์ที่ 1 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ มาริอา ขวด แสงเทียน	คุณอมรรัตน์
อังคารที่ 2 19.00 น.	ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร อุทิศแด่ เทเรซา ปู ตั้งสัตถธรรม	คุณปราณี
พุธที่ 3 19.00 น.	น.บลาคีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี น.อันสการ์ พระสังฆราช สุขสำราญ คุณพงศ์ทิพย์ แบร์โตลตติ (วันเกิด 60 ปี)	คุณเช็ด โดเร-คุณพงศ์ทิพย์
พฤหัสบดีที่ 4 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญ พระสงฆ์และนักบวช อุทิศแด่ เทเรซา วันทนี วันกุมภาพันธ์ (ครบ 29 ปี) อุทิศแด่ เบ็โตร ชัยยง กุณานนท์ (ครบ 28 ปี) อุทิศแด่ ยอห์นบอสโก บุทธนา กำมัน	คณะเซอร์รา ลูก - หลาน ลูก คุณจันทรา - คุณวีรยา
ศุกร์ที่ 5 19.00 น.	ระลึกถึง น.อาภาทา พรหมจรรย์และมรณสักขี สุขสำราญ ผู้สูงอายุ อุทิศแด่ โยเซฟ เกษม-เทเรซา ยูพา ศิริโชคิ, ปู่ย่าตายาย	กลุ่มผู้สูงอายุ คุณพิทยา
เสาร์ที่ 6 19.00 น.	ระลึกถึง น.เปาโล มีถิ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี อุทิศแด่ ร็อก วิสุทธิ์ กาญจนสินธุ (ครบ 21 ปี) อุทิศแด่ เปาโล มนตรี ศิริวรศิลป์ (ครบ 3 ปี)	ลูก - หลาน ลูก - หลาน